

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง

เรื่อง รับผิดชอบการจัดตั้งพรรคเพื่อธรรม

ด้วย นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมติในการประชุม ครั้งที่ ๘๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ ได้รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคเพื่อธรรม ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๒ /๒๕๕๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคเพื่อธรรม ดังนี้

นโยบายพรรคเพื่อธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓

คำประกาศเจตนารมณ์

พรรคเพื่อธรรมได้ถือกำเนิดขึ้นในขณะที่ประเทศไทยมีความขัดแย้งแตกแยกทางการเมืองและทางสังคมอย่างร้ายลึกแผ่ขยายไปในทุกหย่อมหญ้า ประชาชนมีการแบ่งสีแบ่งฝาย แยกข้าง ความรักความสามัคคีและเมตตาธรรมได้เหือดหายไปจากสังคมไทย เกิดการชุมนุมประท้วงทางการเมืองจนถึงขั้นมีการปราบปรามสลายการชุมนุม ทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทย หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมถูก踐ถุนลง ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานของรัฐจนเป็นที่กล่าวขานกันว่ามิระบบสองมาตรฐานในสังคมไทยทุกภาคส่วน

พรรคเพื่อธรรม จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อขออาสาเข้ามาทำหน้าที่แก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศไทย โดยเห็นว่าประเทศไทยจะหลุดพ้นจากวิกฤตดังกล่าวได้จะต้องทำให้เกิดความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันในทุกภาคส่วนของสังคมไทยโดยจะต้องมีความเป็นธรรมทุก ๆ ด้าน ทั้งทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ อีกทั้งกลไกในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อให้สังคมมีความสมดุลในทุก ๆ ด้าน พรรคเพื่อธรรมมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางของคนไทยทุกภาคส่วนเพื่อระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันล้ำค่ามาถ่วงดุลวิเคราะห์และกำหนดเป็นนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อร่วมกันเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติให้หลุดพ้นจาก

ความแตกแยกอย่างร้ายลึกให้หมดสิ้นไปโดยเร็วและนำพาประเทศชาติและคนในชาติให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไปโดยนโยบายสร้างความเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยมีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ว่า นโยบายทุก ๆ ด้านของพรรคเพื่อธรรมจะมีสาระสำคัญ คือ ความเป็นธรรม ซึ่งหมายถึงความถูกต้อง มีคุณธรรม และความดีงามสมเหตุสมผลกำกับไว้อยู่เสมอเพื่อความสุขของคนไทยทุกคน

นโยบายหลัก

สังคมประเทศไทยในวันนี้ ตกอยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการดูแลเยียวยาเอาใจใส่เสมือนเป็นคนไข้ที่อาการหนักหนาสาหัสต้องได้รับการรักษาและฟื้นฟูสภาพให้หลุดพ้นจากวิกฤตประเทศให้ได้ภายในเร็ววันและทันทั่วถึง มิเช่นนั้นแล้วปัญหานานัปการจะถาโถมเข้าใส่สังคมไทยอย่างยากที่จะแก้ไขได้ ขณะนี้ประเทศไทยควรได้รับการปฏิรูปในแทบทุกมิติและทุกภาคส่วนด้วยแนวคิดและนโยบายใหม่ ๆ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า อันมาจากข้อมูล สภาพปัญหา การวิเคราะห์ กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ด้วยความรอบรู้และภูมิปัญญาที่เข้าใจเข้าถึงรากฐาน ปัญหาของสังคมไทยพร้อมทั้งวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศให้ก้าวทันต่อกระแสโลกอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรีของประเทศไทยในเวทีโลก

พรรคเพื่อธรรม จึงขออาสาเข้ามาทำหน้าที่เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูประเทศตามแนวนโยบายของพรรคในประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

แนวนโยบายหลัก ต้องเร่งปรับทัศนคติของคนในสังคมไทยให้หันกลับมารักใคร่สามัคคีกลมเกลียวรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวให้สมกับเป็นสยามเมืองยิ้มที่บรรพชนในอดีตได้สร้างไว้ให้กับประเทศไทย แม้คนในสังคมจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปบ้างแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุกหากคิดคำนึงถึงประโยชน์สุขของประเทศชาติเป็นสำคัญ ดังวลีที่ว่า แตกต่างแต่ไม่แตกแยก อันจะทำให้สังคมไทยกลับมามีความสุขและรอยยิ้มให้แก่กัน เพื่อร่วมกันนำพาประเทศชาติหลุดพ้นจากวิกฤตและมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน ในขณะที่เดียวกันพรรคเพื่อธรรมจะสร้างกลไกเพื่อขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยเพื่อสร้างความเป็นธรรมในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อันเป็นที่มาประการหนึ่งในความแตกแยก แตกร้าวของสังคมไทย การสร้างสังคมที่เป็นธรรม จึงเป็นนโยบายหลักสำคัญและจำเป็นที่จะทำให้ประเทศชาติฟื้นฝ่าวิกฤตไปได้ ทั้งนี้ รวมทั้งการปรับปรุงทัศนคติ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงานของข้าราชการ เปลี่ยนแปลงบทบาทของภาครัฐจากการกำกับควบคุมมาเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและเอื้ออำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนมีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศเพื่อยกระดับ

คุณภาพของประเทศและรายได้ประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพสูง และมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง ครอบคลุมกิจการธุรกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ให้เกิดคุณภาพในระดับมาตรฐานที่จะแข่งขันในกรอบของการค้าเสรีที่เป็นธรรมอันจะนำไปสู่การกระจายความมั่งคั่งอย่างมั่นคงให้ส่วนต่าง ๆ ของสังคมไทยโดยประสานพลังจากภาคเอกชนกับภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคม สร้างให้ทุกชุมชนมีความเข้มแข็ง และสามารถยืนหยัดได้โดยตนเอง เสริมสร้างจิตสำนึกแห่งการอยู่ร่วมกันด้วยความเกื้อกูล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมมือทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสร้างสำนึก “ดำรงความเป็นไทย ด้วยหัวใจและวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล” เพื่อให้ทันต่อกระแสการพัฒนาของโลกยุคปัจจุบันโดยมีจุดยืนทางความคิดที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย แต่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลภายใต้ระบบการเมืองที่เข้มแข็ง โดยเคารพยึดมั่นสูงสุดต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พรรคเพื่อธรรม จะใช้แนวคิดดังที่กล่าวมาเป็นพื้นฐานในการกำหนดและดำเนินนโยบายภายใต้กรอบของภูมิปัญญา ความรู้ ประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานในประวัติศาสตร์ เพื่อพลิกฟื้นและเร่งพัฒนาสังคมไทยให้ไปสู่การเป็นชาติที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี

นโยบายการเมืองการปกครอง

เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำรงรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์มิให้ผู้ใดล่วงละเมิดได้ รวมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกประชาชนในชาติให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสร้างบรรยากาศให้เกิดความรัก ความสามัคคี และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของคนในชาติ สร้างทัศนคติแห่งการปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื้นฟูประชาธิปไตยโดยการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศ และสร้างเสถียรภาพทั้งทางด้านการเมือง การปกครอง สังคม และเศรษฐกิจ โดยมุ่งถึงประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวมเป็นสำคัญ ซึ่งจะเป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมุ่งดำเนินงานให้คนไทยทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันในการนำพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤติการณ์ต่าง ๆ และสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับประเทศในอนาคต การสร้างความสมานฉันท์นี้รวมถึงเรื่องที่สำคัญ คือ การแก้ไขและเยียวยา

ปัญหาการแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่าย รวมถึงปัญหาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ไปสู่แนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและสามัคคีของพี่น้องประชาชนชาวไทย โดยเร่งสร้างสังคมที่เป็นธรรม ประชาชนเคารพสิทธิซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ตามหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม

ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารปกครองประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย ประชาชนต้องมีเสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา การแสดงความคิดเห็น และสิทธิที่จะรับรู้ข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการขัดต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

สนับสนุนการปกครองส่วนท้องถิ่นและหลักการกระจายอำนาจ โดยผลักดันให้รัฐเห็นความสำคัญ และส่งเสริมการเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาพร้อมกับประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ เพื่อกำหนดการแบ่งอำนาจหน้าที่และจัดสรรรายได้ระหว่างราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยคำนึงถึงการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นตามระดับความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ รวมทั้งกำหนดระบบตรวจสอบ และประเมินผลสนับสนุนให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีและรายได้อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมตามลักษณะของภาษีแต่ละชนิด การจัดสรรทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายได้ที่เพียงพอกับรายจ่ายตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น สถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงความมีเสถียรภาพทางการคลังของรัฐ ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการบริหารงานได้โดยอิสระและสามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งประโยชน์โดยรวมของประชาชนในท้องถิ่นเป็นประการสำคัญ

นโยบายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

เร่งผลักดัน ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง เป็นธรรม รวดเร็ว เสมอภาค ไม่มีการปฏิบัติแบบสองมาตรฐาน พร้อมทั้งส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และสนับสนุนให้มีการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศและกระบวนการยุติธรรมของไทยให้มีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาระบบงานยุติธรรมทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันอาชญากรรมและสร้างความเป็นธรรมในสังคม การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมอย่างแท้จริง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรมและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ล้าสมัยไม่ทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งการนำเสนอกฎหมายที่ทันต่อสถานการณ์เพื่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลและความเป็นธรรมในสังคม รวมทั้งการส่งเสริมและรักษาสีทิมมนุษยชนโดยเคร่งครัด พรรคจะมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร สถาบัน และบุคลากรของกระบวนการยุติธรรมให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน ชุมชน นักลงทุน ผู้ประกอบการ รวมทั้งทรัพย์สิน ทรัพยากรและผลประโยชน์ของประเทศชาติ

นโยบายปราบปรามยาเสพติด

ยาเสพติดถือเป็นปัญหาและภัยร้ายแรงของสังคมที่สามารถบ่อนเซาะทำลายสังคมไทยให้อ่อนแอและสิ้นสภาพลงได้อย่างรวดเร็ว หากปล่อยปละละเลยให้ปัญหายาเสพติดลุกลามแพร่ขยายไปยังทุกอนุของสังคม ซึ่งทุกวันนี้ปัญหายาเสพติดได้กลับมาระบาดอย่างใหญ่หลวงอีกครั้ง สร้างความเสียหายแก่สังคมครอบครัวและเยาวชนอย่างรุนแรงที่สุด จึงต้องกำหนดนโยบายในการปราบปรามผู้ผลิต ผู้ค้ายาเสพติดและติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดให้เกิดการปราบปราม เพื่อปกป้องสังคมและเยาวชนไทยให้ห่างไกลจากวงจรอุบาทว์ สนับสนุนการให้รางวัลนำจับหรือรางวัลตอบแทน

แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติดอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานสำคัญระดับชาติ ส่งเสริมให้มีโรงเรียนสีขาว โรงงานสีขาว ชุมชนสีขาว หมู่บ้านสีขาวที่ปลอดจากยาเสพติด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยแก่คนในสังคมโดยรวม

นโยบายการศึกษา

ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยแบบบูรณาการ และสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและคุณธรรมอย่างแท้จริง ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการเรียนรู้อย่างจริงจัง จัดให้มีการเรียนรู้และเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบการเรียนการสอนให้โรงเรียนอย่างทั่วถึง ยกย่องสถานศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน เพื่อป้องกันปัญหาการแย่งชิงเข้าศึกษาในสถานศึกษาที่มีความโดดเด่นเป็นที่นิยม อันเป็นปัญหาหนักอกรวมของสังคมไทยมาโดยตลอด สนับสนุนผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรืออยู่ในสภาวะยากลำบากให้ได้รับการศึกษา สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ และเร่งผลิตกำลังคนระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของประเทศในสาขาต่าง ๆ เช่น ปิโตรเคมีซอฟต์แวร์ อาหาร สิ่งทอ บริการสุขภาพและการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ เป็นต้น ด้วยความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ สถาบันการศึกษา และสถาบันเฉพาะทาง ตลอดจนให้มีการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานสากล

นโยบายแรงงาน

ส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งคนที่มิงานทำและคนที่ถูกเลิกจ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าสู่ภาคการผลิตและบริการที่มีระดับเทคโนโลยีที่สูงขึ้นเพื่อให้มีค่าตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานตามมาตรฐานแรงงานไทย ซึ่งให้ความสำคัญแก่ความปลอดภัยในการทำงานและสวัสดิการแรงงาน พร้อมทั้งจัดระบบการคุ้มครองแก่แรงงานนอกระบบให้ครอบคลุมมากขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนให้แรงงานไทยได้มีโอกาสไปทำงานต่างประเทศ โดยจัดระบบไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ขูดรีดเอาประโยชน์จากคนงาน

นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ส่งเสริมการอุปถัมภ์ ค้ำครอง และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ เพื่อให้มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังให้ประชาชนเข้าใจและนำหลักธรรมของศาสนาไปใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เติบโตและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการดูแลรักษาแหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถาน พิพิธภัณฑสถานต่าง ๆ เพื่อการศึกษาเรียนรู้และใช้ประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต บนพื้นฐานความรู้และความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโบราณสถานให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมระดับโลก ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณธรรม เอื้ออาทรต่อผู้อื่นและเกิดการเรียนรู้ ศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เข้าใจถึงคุณค่า ซาบซึ้งในความสุนทรีย์ของศิลปะ ส่งเสริมบทบาทสภาวัฒนธรรม ทุกจังหวัดให้เป็นกลไกเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่ครอบคลุมทั้งวิถีชีวิตและสื่อทุกประเภทที่มีผลกระทบต่อ การเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งจัดสื่อที่เป็นภัยต่อสังคม ขยายสื่อดีเพื่อนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมอย่างเท่าทันสถานการณ์ ส่งเสริมให้ประชาชน มีความภาคภูมิใจและหวงแหนในเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย ส่งเสริมให้มีการสืบทอดมรดกทาง วัฒนธรรมประเพณีไทยภูมิปัญญาไทยจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้สิ่งดีงามของความเป็นไทยอยู่กับประเทศชาติ สืบต่อไป

นโยบายสาธารณสุข

พรรคส่งเสริมให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น พร้อมทั้งปฏิรูประบบบริหารจัดการสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพทั่วถึงและครบวงจร ทั้งการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมให้มีมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการ ที่นำไปสู่การเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิต และอุบัติเหตุจากการจราจร พร้อมทั้งนำมาตรการภาษีการบริโภคสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมาใช้กระตุ้นการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมบุคคลให้ลด ละ และเลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ส่งเสริมให้มีมาตรการเพิ่มแรงจูงใจ และขยายงานอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้ชุมชนในการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลและการเฝ้าระวังโรคในชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับ

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกำลังกาย และเล่นกีฬา เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพละนาามัยที่ดี รวมทั้งพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศที่จะนำชื่อเสียง มาสู่ประเทศชาติ สร้างอุปนิสัยน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ภัย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อป้องกันการมั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและปรับปรุงโรงพยาบาล สถานือนามัย ให้มีบริการประชาชนอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ ส่งเสริมให้มีการผลิตแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรด้าน สาธารณสุขให้เพียงพอแก่การบริการประชาชนตามอัตราส่วนของประชากรในประเทศ รวมทั้ง การจัดสรรรายได้ สวัสดิการ และยกระดับวิทยฐานะให้เพิ่มสูงขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจ ในการทำงานบริการประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการระมัดระวัง ป้องกันเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสภาพและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยจัดให้มีการอบรมเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในพื้นที่ตามชนบทและถิ่นทุรกันดาร

นโยบายเศรษฐกิจ

พรรคมุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีความสมดุล และเข้มแข็ง ทั้งในภาคเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ มีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกทั้งด้านการค้าและการลงทุน รวมทั้งการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยวางโครงสร้างพื้นฐานด้านองค์ความรู้ มีระบบธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริการ รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน อุตสาหกรรม การเกษตร ระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ พลังงาน และระบบโครงข่าย สารสนเทศและการสื่อสาร โดยส่งเสริมให้มีการดำเนินนโยบายการเงินเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโต ของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ โดยดูแลเงินเพื่อและค่าเงินบาทให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และกลไกตลาด ส่งเสริมประสิทธิภาพและความมั่นคงของภาคการเงินในประเทศ และส่งเสริม ศักยภาพในการบริหารความเสี่ยงของภาคเอกชน รักษาวินัยการคลังเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางการคลัง ในระยะยาว ซึ่งครอบคลุมถึงเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบประมาณของท้องถิ่น ฐานะการเงิน ของรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ปฏิรูประบบงบประมาณแผ่นดินทั้งระบบให้ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศอย่างบูรณาการ ปรับปรุงระบบภาษีและการจัดเก็บภาษีให้มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับรายจ่ายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ส่งเสริมให้มี ระบบการออมระยะยาว เพื่อให้มีเงินออมเพียงพอกับการดำรงชีพในยามชรา รวมทั้งเป็นการสร้างฐาน

เงินออมเพื่อการระดมทุนของประเทศในอนาคต ส่งเสริมให้มีการวางระบบการดูแลและส่งเสริม การเคลื่อนย้ายเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ ส่งเสริมการลงทุนของไทย ในต่างประเทศ ทั้งการลงทุนของผู้ประกอบการและนักลงทุนที่เป็นสถาบัน และดึงดูดการลงทุนจาก ต่างประเทศ โดยให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการแข่งขัน เป้าหมายการส่งเสริมศักยภาพของ สาขาการผลิตที่จำเป็น และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของตลาด ทุนให้ทัดเทียมกับตลาดหลักในภูมิภาคและตลาดโลกทั้งด้านธรรมาภิบาล ราคา และคุณภาพ โดยให้ ความสำคัญแก่การปรับปรุงมาตรการสิ่งจูงใจเพื่อสนับสนุนการออมของประเทศ การเพิ่มบทบาทของ ตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ในการเป็นแหล่งทุนสำหรับการลงทุน โครงการขนาดใหญ่ของรัฐ และ การจัดให้มีกลไกเพื่อกำกับดูแลการพัฒนาตลาดทุนให้ประสานสอดคล้องกับการพัฒนาตลาดเงิน ส่งเสริมและพัฒนารัฐวิสาหกิจของไทยให้สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการลงทุนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสร้างฐานรายได้และมูลค่า ให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ มีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ ภายใต้อำนาจของรัฐบาล ทั้งการจัดทำและแยกบัญชีเชิงสังคมความโปร่งใส และการวัดประสิทธิภาพ ของการดำเนินงานในมาตรฐานไม่น้อยกว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเร่งพัฒนา ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นรากฐานสำคัญในการทำให้ประชาชนมีรายได้ที่ดีขึ้นและ ประเทศชาติเจริญเติบโตมั่นคงอย่างยั่งยืน

นโยบายการเกษตร

ส่งเสริมทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในระดับชุมชนตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ทุกครัวเรือน เกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาหารและฐานะความเป็นอยู่ ส่งเสริมการขยายกระบวนการเรียนรู้ ระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร โครงการอาหารกลางวัน และธนาคารโคกระบือ ตามแนวพระราชดำริ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรและชุมชนเป็นผู้กำหนดทิศทางและแนวทางด้วยตนเอง ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรทั้งในด้านการรวมกลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ตลอดจน สภาเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวางแนวทางพัฒนาการเกษตรและพัฒนาความสามารถ ในการแข่งขันด้วยตนเอง ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร โดยการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ที่มี คุณภาพและมาตรฐานสากลเพื่อเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตร โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ด้านมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ความปลอดภัยอาหารตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้มี

ระบบป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค ตลอดจนสนับสนุนการแปรรูปสินค้าเกษตรในแต่ละชุมชน สนับสนุนให้มีการปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับโอกาสทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยผลักดันให้ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ในการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลก เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของการทำประมง ปศุสัตว์ และพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ ให้ครบวงจร รวมทั้งสนับสนุนการผลิตพืชพลังงาน เช่น ปาล์มน้ำมัน อ้อย มันสำปะหลัง เพื่อสนับสนุนนโยบายพลังงานทดแทน และสนับสนุนการผลิตสินค้าใหม่ที่มีโอกาสขยายช่องทางการตลาด เช่น สมุนไพร และพืชเส้นใย เป็นต้น ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและจัดสรรระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพ ในการส่งน้ำเข้าไปตามพื้นที่เพาะปลูก ไร่ นา สวน แหล่งผลิตของเกษตรกรให้เป็นธรรมและเพียงพอ ต่อความต้องการ ทั้งโดยการให้การสนับสนุนจากส่วนกลางหรือจากแต่ละท้องถิ่น โดยเน้นการบริหาร จัดการน้ำแบบบูรณาการ ส่งเสริมให้มีระบบขนส่งที่สะดวกทันสมัยแบบครบวงจรเพื่อลดต้นทุน การผลิตและทำให้สินค้ามีคุณภาพสดใหม่ได้ราคาดี ส่งเสริมให้มีมาตรการบรรเทาทุกข์แก่เกษตรกร โดยการชำระหนี้สินเกษตรกร หรือผ่อนผันการชำระหนี้ไว้เป็นการชั่วคราว ส่งเสริมและพัฒนา ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด เป็นสถาบันสำคัญในการช่วยเหลือและ สนับสนุนส่งเสริมภาคเกษตรอย่างจริงจัง โดยการให้คำแนะนำปรึกษา จัดทำโครงการเพื่อเกษตรกร หรือการอนุมัติสินเชื่อเพื่อการเกษตรที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ส่งเสริมการปฏิรูปที่ดินอย่างเป็นธรรมเพื่อให้ เกษตรกรมีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ส่งเสริมการพิทักษ์รักษาและพัฒนาพื้นที่การเกษตรให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพดีตลอดไป

นโยบายอุตสาหกรรม

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภัณฑของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งสร้างมูลค่า ให้กับสินค้าอุตสาหกรรมด้วยการยกระดับความสามารถ ทักษะแรงงาน การบริหารจัดการของ ผู้ประกอบการ และมาตรฐานผลิตภัณฑ ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร ระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้า และบริการภายในกลุ่มอุตสาหกรรม บนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบัน การศึกษา ส่งเสริมให้มีการสร้างสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุ้มครองทรัพย์สินทาง ปัญญาให้แก่สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย โดยสนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือผสมผสานกับการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น กลุ่มสินค้า แฟชั่น อัญมณี และเครื่องประดับและสินค้าอื่น ๆ พร้อมทั้ง ใช้มาตรการด้านการตลาดและสร้างตราสัญลักษณ์สินค้าของไทยให้เป็นที่นิยมทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นฐานการผลิตของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและศักยภาพในการแข่งขัน ด้วยการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และนวัตกรรม รวมถึงการสร้างธรรมาภิบาลในการประกอบการและความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายการท่องเที่ยวและกีฬา

พรรคส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ พร้อมทั้งมาตรฐานการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน และสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย สอดคล้องกับความงดงามของธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ควบคู่กับการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มดูแลรักษาสุขภาพ กลุ่มจัดการประชุมและแสดงสินค้า และกลุ่มที่มีความสนใจด้านระบบนิเวศ วัฒนธรรม ท้องถิ่น แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณสถาน เป็นต้น และดูแลป้องกันให้นักท่องเที่ยวปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรม การฉ้อฉล และอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิดจากความบกพร่องของผู้ประกอบการ ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างโอกาสการขยายฐานการผลิตและการตลาดในระดับภูมิภาค เช่น ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจสปา ธุรกิจการประชุมและแสดงสินค้า การศึกษานานาชาติ การก่อสร้าง ธุรกิจภาพยนตร์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ การเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน มาตรฐานธุรกิจ และการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการขยายตัวของธุรกิจ และการส่งเสริมด้านการตลาด ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือของกลุ่มอุตสาหกรรมการค้าและบริการที่เน้นความสำคัญของศักยภาพพื้นที่ และเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม รวมทั้งความสามารถทางด้านบุคลากรเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ที่เชื่อมโยงกับการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งสมุนไพรไทย

พรรคมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนคนในชาติเห็นความสำคัญของกีฬาทุกประเภท โดยเฉพาะกีฬาที่คนไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน อาทิเช่น มวยไทย มวยสากลสมัครเล่น ยกน้ำหนัก เทนนิส แบดมินตัน วอลเลย์บอล กอล์ฟ ฯลฯ รวมทั้งกีฬาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เช่น การชกมวยไทย การแข่งขันเรือยาว ตะกร้อลอดห่วง ฯลฯ เพื่อให้คนในชาติหันมาสนใจกิจกรรมการเล่นกีฬาให้มากขึ้น และติดตามเชียร์ให้กำลังใจแก่นักกีฬาไทย ส่งเสริมให้นักกีฬาระดับสมัครเล่นได้พัฒนาทักษะฝีมือไปสู่

การเป็นนักกีฬาอาชีพ ส่งเสริมให้มีการแข่งขันฟุตบอลทั้งระดับสมัครเล่นและระดับอาชีพ เพื่อพัฒนาการ
วงการฟุตบอลให้ก้าวไกลไปสู่การแข่งขันระดับโลก ส่งเสริมให้บรรจุหลักสูตรกีฬามวยไทย มวยสากล
ตะกร้อ ฟุตบอล กอล์ฟ หรือกีฬาชนิดอื่นที่สามารถพัฒนาเป็นนักกีฬาอาชีพได้ในหลักสูตรการเรียน
การสอนของสถานศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา เพื่อสร้างรากฐานที่เข้มแข็งตั้งแต่
ระดับเยาวชนต่อเนื่องไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมให้ส่วนราชการ เอกชน องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
ชมรมหรือสมาคมกีฬาในท้องถิ่นจัดให้มีสถานที่เล่นกีฬาอย่างเพียงพอทั่วถึง เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชน
มีร่างกายแข็งแรง และประการสำคัญคนในชาติมีจิตสำนึกของการมีน้ำใจนักกีฬา
นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการสร้างความสุขของประชาชนและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โดยให้ความสำคัญแก่การบริหารจัดการอย่างบูรณาการระหว่างมิติของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพิ่มการมีบทบาทร่วมของประชาชนและชุมชน โดยการอนุรักษ์พัฒนา และใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ และให้ความสำคัญแก่การใช้ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดจนความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและสุขภาพ
และสร้างมูลค่าเพิ่มสู่เศรษฐกิจระดับประเทศและสากลต่อไป เร่งรัดให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน ให้มีความสมดุลของการใช้ประโยชน์ การถือครอง และการอนุรักษ์ฐานทรัพยากร ที่ดิน
ป่าไม้ สัตว์ป่า ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และทรัพยากรธรณี โดยการใช้ระบบ
ภูมิสารสนเทศ ควบคู่กับการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
โดยเร่งรัดปราบปรามการทำลายป่า สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง รวมทั้งการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและป่าไม้ โดยการยุติการเผาไร่
และทำลายหน้าดิน การลดการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร รวมทั้งการฟื้นฟูดินและป้องกันการชะล้าง
ทำลายดิน โดยการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ รวมทั้งมีการกระจายและจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน
อย่างเป็นธรรม อนุรักษ์และป้องกันรักษาป่าที่สมบูรณ์ สนับสนุนให้มีการปลูกและฟื้นฟูป่าตามแนว
พระราชดำริ สนับสนุนการจัดการป่าชุมชนและส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสม

ตามหลักวิชาการ และการสนับสนุนบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำ เช่น การทำฝายต้นน้ำ ลำธารหรือฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ สนับสนุนให้มีมาตรการป้องกันและพัฒนาระบบข้อมูล และเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ธรณีพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงของ สภาพภูมิอากาศ และดำเนินมาตรการลดผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ เร่งรัดให้มีการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย กลิ่น และเสียง ที่เกิดจากการผลิต และบริโภค โดยเฉพาะเร่งรัดการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากสังคมเมืองและการผลิตในภาคเกษตร และอุตสาหกรรม การจัดทำระบบกำจัดขยะโดยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย ส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชน วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การผลิตวัสดุ ที่สามารถย่อยสลายได้ การหมุนเวียนการใช้วัตถุดิบและเทคโนโลยีที่สะอาด และการใช้หลักผู้ก่อมลพิษ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลดการก่อมลพิษและลดภาระของสังคมตามธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมและการปรับ พฤติกรรมการผลิตและการบริโภค เพื่อบรรเทาผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ตลอดจน สนับสนุนการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่จะนำมาสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นโยบายพลังงาน

พรรคส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการพลังงานให้มีราคาพลังงานที่เหมาะสมเป็นธรรม โดยมีมาตรฐาน คุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยที่ดีแก่ประชาชน ส่งเสริมการพัฒนาและวิจัย พลังงานทดแทนทุกรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกแก่ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการตัดสินใจพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่น ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและพลังงานที่สอดคล้องกับท้องถิ่น ส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคประชาชน โดยมีมาตรการจูงใจที่เหมาะสม ส่งเสริมให้มีการพัฒนา ผลิต และใช้พลังงานควบคู่ ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาด รวมทั้งให้ความสำคัญกับ

การจัดการค้าขายเรือกระจกเพื่อช่วยบรรเทาสถานะ โลกร้อน สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานด้วยการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน

นโยบายต่างประเทศ

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยส่งเสริมความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความใกล้ชิดระหว่างกัน อันจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การขยายการคมนาคมขนส่ง และความร่วมมือด้านอื่น ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค เช่น ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (GMS) แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMTGT) และความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) เป็นต้น ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศในเอเชีย กรอบความร่วมมือเอเชีย และเพิ่มบทบาทในการสร้างความแข็งแกร่งของอาเซียนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน และผลักดันบทบาทอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศและกลุ่มประเทศที่มีบทบาทสำคัญของโลก จัดทำข้อตกลงการค้าเสรีในกรอบพหุภาคีและกับประเทศต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยรวม สร้างกลไกเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวรับผลกระทบและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี ส่งเสริมการดำเนินงานเชิงรุกทางการทูตเพื่อประชาชน ศิลปวัฒนธรรม และการศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนกับนานาประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกำลังพัฒนาและสานต่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิด เพื่อความเข้าใจอันดีกับองค์กรทางศาสนาอื่น ๆ ให้มีการพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย คุณแลคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะคนไทยที่ประกอบอาชีพและมีถิ่นฐานในต่างประเทศ ส่งเสริมบทบาทของชุมชนชาวไทยในการรักษาเอกลักษณ์และความเป็นไทย

นโยบายการป้องกันประเทศและความมั่นคง

ส่งเสริมการสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง มีศักยภาพในการรักษาเอกราชอธิปไตย บูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ และผลประโยชน์ของชาติ โดยมุ่งพัฒนาความทันสมัยของอาวุธยุทธโศปกรณ์ การเตรียมความพร้อมของกำลังพลในกองทัพ ตลอดจนการผนึกกำลังกับประชาชนให้มี

ส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนภารกิจในการพัฒนาประเทศ และการรักษาสันติภาพภายใต้กรอบกติกาของสหประชาชาติ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการ เพื่อแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ยังไม่มีสถานะที่ชัดเจน เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับขบวนการลักลอบเข้าเมืองที่กลุ่มผู้มีอิทธิพลให้การสนับสนุน เพื่อลดผลกระทบต่อปัญหาความมั่นคงในระยะยาวควบคู่ไปกับการจัดการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิ ของบุคคลที่ไม่มีสถานภาพที่ชัดเจนภายใต้ความสมดุลระหว่างการรักษาความมั่นคงของชาติกับการดูแล สิทธิขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งมุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการรักษาความมั่นคง ตลอดจนการดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเร่งขจัดเงื่อนไขความไม่เข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านความมั่นคง ส่งเสริมให้มีการปฏิรูประบบข่าวกรองให้เกิดประโยชน์ต่อการรักษาความมั่นคงและการเสริมสร้าง ผลประโยชน์ของชาติ โดยจัดระบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพลเรือน ตำรวจ ทหาร และให้ความสำคัญแก่ข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหาของชาติได้อย่างแท้จริง

ข้อบังคับพรรคเพื่อธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคเพื่อธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓”

ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับพรรคเพื่อธรรม ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียน การจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในข้อบังคับพรรคเพื่อธรรมนี้

“พรรค” หมายความว่า พรรคเพื่อธรรม

“ข้อบังคับพรรค” หมายความว่า ข้อบังคับพรรคเพื่อธรรม

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกพรรคเพื่อธรรม

“คณะกรรมการบริหารพรรค” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อธรรม

“หัวหน้าพรรค” หมายความว่า หัวหน้าพรรคเพื่อธรรม

“รองหัวหน้าพรรค” หมายความว่า รองหัวหน้าพรรคเพื่อธรรม

- “เลขธิการพรรค” หมายความว่า เลขธิการพรรคเพื่อธรรม
“รองเลขธิการพรรค” หมายความว่า รองเลขธิการพรรคเพื่อธรรม
“เหรียญกษาปณ์พรรค” หมายความว่า เหรียญกษาปณ์พรรคเพื่อธรรม
“นายทะเบียนสมาชิกพรรค” หมายความว่า นายทะเบียนสมาชิกพรรคเพื่อธรรม
“โฆษกพรรค” หมายความว่า โฆษกพรรคเพื่อธรรม
“กรรมการบริหารพรรค” หมายความว่า กรรมการบริหารพรรคเพื่อธรรม
“สาขาพรรค” หมายความว่า สาขาพรรคเพื่อธรรม
“คณะกรรมการสาขาพรรค” หมายความว่า คณะกรรมการสาขาพรรคเพื่อธรรม
“ประธานสาขาพรรค” หมายความว่า ประธานสาขาพรรคเพื่อธรรม
“กรรมการสาขาพรรค” หมายความว่า กรรมการสาขาพรรคเพื่อธรรม
“ตัวแทนสมาชิก” หมายความว่า ตัวแทนสมาชิกพรรคเพื่อธรรม

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๔ ชื่อพรรคการเมืองที่ใช้ชื่อบังคับนี้ให้เรียกว่า “พรรคเพื่อธรรม” มีชื่อย่อ “พธ.” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “PHUEA THAM PARTY” มีชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “PHT.”

ข้อ ๕ ภาพเครื่องหมายพรรคมี ดังนี้



คำอธิบายความหมาย ชื่อและภาพเครื่องหมายพรรค

ชื่อพรรคเพื่อธรรม หมายความว่า การถือความเป็นธรรมเป็นใหญ่ ความจริงความถูกต้อง ความดีงามและเหตุผลเป็นใหญ่ ทำการด้วยปัญญา เคารพหลักการ กฎระเบียบ กติกา ความจริง ความถูกต้องชอบธรรม

ภาพเครื่องหมายพรรค ภายใต้รูปลักษณ์ของอักษรไทย “ธ” สีน้ำเงินและมีสีแดงที่ส่วนหัว และท้าย ประกอบด้วยรูปลายเส้นแสดงสัญลักษณ์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอยู่ในวงกลมของตัวอักษร “ธ” และมีอักษรไทยสีน้ำเงินและสีแดง คำว่า “พรรคเพื่อธรรม” อยู่ด้านล่าง มีองค์ประกอบของเจตนารมณ์ ดังนี้

ตัวอักษรไทย “ธ” หมายความว่า การดำรงอยู่ของประเทศชาติ โดยการคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของคนในชาติเป็นหลักสำคัญและยึดถือความยุติธรรม การมีคุณธรรม และประชาชนได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันในสังคมประชาธิปไตย

สีน้ำเงินบนตัวอักษร “ธ” หมายความว่า การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่สถิตศูนย์รวมใจของคนในชาติไทยทุกหมู่เหล่า

สีแดงบนตัวอักษร “ธ” หมายความว่า การเคารพเทิดทูนสถาบันชาติ คำนึงถึงศักดิ์ศรีของประเทศชาติ ประชาชนในชาติมีความสมัครสมานสามัคคีเป็นปึกแผ่น ดำรงความเป็นไทยอย่างสง่างาม

รูปสัญลักษณ์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย หมายความว่า การเคารพยึดมั่นในหลักเกณฑ์ กฎ กติกา และแนวทางแห่งระบอบประชาธิปไตยเป็นหลักสำคัญในการดำเนินงานทางการเมือง

ข้อ ๖ สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อธรรม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๐ ซอยรังสิต-ปทุมธานี ๑๔ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐

การย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรค ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่

ข้อ ๗ สาขาพรรคที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นให้ใช้ชื่อเรียกว่า พรรคเพื่อธรรม สาขา... จังหวัด...ประกอบด้วยชื่อสถานที่ตั้งตำบลหรืออำเภอกำกับต่อท้ายแล้วแต่กรณี

ข้อ ๘ พรรคเพื่อธรรมมีเจตนารมณ์และอุดมการณ์ ดังนี้

(๑) เป็นสถาบันพรรคการเมือง ดำเนินงานสร้างสังคมที่เป็นธรรมตามวิถีทางแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๒) ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรม คุณธรรม บนพื้นฐานแห่งผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยและประเทศชาติเป็นหลักสำคัญ

(๓) ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน ทุกภาคส่วนของสังคมไทยได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง โดยการแสดงความคิดเห็น นำเสนอแนวคิด ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการและสภาพปัญหาของประชาชน หรือดำเนินการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชน

(๔) ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนเพื่อปกป้องรักษาไว้ซึ่งสิทธิอันชอบธรรม ของประชาชน และได้แยงคัดค้านสงวนรักษาไว้ซึ่งสิทธิของประชาชนมิให้ถูกละเมิดด้วยเหตุอัน ไม่ชอบธรรมทั้งปวง

(๕) สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของตนเองอย่างถ่องแท้ พร้อมทั้งการให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ของ ผู้อื่นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๖) มุ่งมั่นพัฒนาและเสริมสร้างระบบพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมือง ที่เข้มแข็งเพื่อเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง

(๗) ส่งเสริมให้ประชาชนธำรงรักษาและเห็นคุณค่าความสำคัญของวิถีความเป็นไทย และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อให้สืบทอดดำรงคงอยู่ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างยั่งยืน ตลอดไป

(๘) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๙) ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้ชุมชนและประชาชน โดยยึดหลักการไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและ วิถีชุมชน

(๑๐) พัฒนาส่งเสริมการเกษตร แหล่งน้ำ ระบบชลประทาน ระบบนิเวศน์ ระบบขนส่ง การพัฒนาเพิ่มรายได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรและสังคมเป็นหลักสำคัญ

(๑๑) สร้างสวัสดิภาพและสวัสดิการของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความรู้ มีการศึกษาที่ดี เศรษฐกิจรุ่งเรือง ประชาชนมั่งคั่ง ประเทศชาติรุ่งเรือง

(๑๒) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพฝีมือแรงงานไทย และสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างรายได้แก่แรงงานไทย

(๑๓) โต้แย้งและต่อต้านกระบวนการไม่เป็นธรรมทั้งหลาย รวมทั้งกระบวนการ สองมาตรฐานให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย

(๑๔) ต่อต้านและกำจัดภัยยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และกระบวนการทุจริตคอร์รัปชัน

(๑๕) เสริมสร้างหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมให้ดำรงคงอยู่กับสังคมไทยอย่างแท้จริง

หมวด ๒

สมาชิก

ส่วนที่ ๑

คุณสมบัติของสมาชิก

ข้อ ๙ สมาชิก ได้แก่ บุคคลที่สมัครใจเป็นสมาชิก และต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งได้ สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันสมัครเข้าเป็นสมาชิก

(๓) มีความเคารพศรัทธาต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

(๔) มีความเลื่อมใสศรัทธาเห็นพ้องกับเจตนารมณ์ อุดมการณ์ และนโยบายของ พรรค

ข้อ ๑๐ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้สมัครเข้าเป็นสมาชิก

(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ

(๒) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๓) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

(๔) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

(๕) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล หรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

(๖) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ

(๗) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น

ส่วนที่ ๒

การสมัครเป็นสมาชิกและการสิ้นสุดสมาชิกภาพ

ข้อ ๑๑ ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบพิมพ์ของพรรค พร้อมด้วยรูปถ่ายซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติกรณีมีสัญชาติไทยโดยการดัดแปลงสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี จำนวนอย่างละ ๒ ชุด ต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร ณ สำนักงานใหญ่ของพรรค หรือสำนักงานสาขาพรรคแล้วแต่กรณี หรือยื่นที่ศูนย์ประสานงานพรรค หรือสำนักงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค (หากมี) หรือสถานที่จัดกิจกรรมทางการเมืองอื่น ๆ ของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด โดยผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่ามีได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองใดในขณะยื่นใบสมัคร และมีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคนรับรองการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของผู้สมัคร และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

เมื่อได้รับใบสมัครตามความในวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคเป็นผู้พิจารณาใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัคร ถ้าปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคพิจารณาอนุมัติให้รับเข้าเป็นสมาชิก เมื่อได้อนุมัติแล้วให้รายงานคณะกรรมการบริหารทราบ และจัดแจ้งชื่อ อาชีพและที่อยู่ไว้ในทะเบียนสมาชิก พร้อมทั้งออกบัตรประจำตัวสมาชิกให้สมาชิกไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน นายทะเบียนสมาชิกพรรคอาจเสนอหัวหน้าพรรคผ่านเลขาธิการพรรค เพื่อให้รับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นสมาชิกก็ได้ แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้รับเป็นสมาชิกพรรค

คณะกรรมการบริหารอาจกำหนดให้ผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมการสมัครหรือค่าบำรุงพรรคตามที่เห็นสมควร ในกรณีเช่นนี้ให้เงินดังกล่าวตกเป็นของพรรค

ข้อ ๑๒ สมาชิกภาพของสมาชิกเริ่มตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสมาชิกพรรคอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิก

ข้อ ๑๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรค

(๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๕ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๐

(๔) คณะกรรมการบริหารมีมติให้พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพ

(๕) สมาชิกที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ้นจากการเป็นสมาชิกเมื่อที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทั้งหมดให้สมาชิกภาพของบุคคลดังกล่าวสิ้นสุดลง โดยการลงมติดังกล่าวให้ลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับ

(๖) พรรคเลิกหรือยุบไป

(๗) กรณีอื่นตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองกำหนดให้สมาชิกภาพในการเป็นสมาชิกสิ้นสุดลง

สมาชิกที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงแล้ว ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกของพรรค และให้เรียกคืนหรือยกเลิกบัตรประจำตัวสมาชิกด้วย

ส่วนที่ ๓

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

ข้อ ๑๔ สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้

(๑) เสนอแนะนโยบาย หรือแสดงความคิดเห็นต่อพรรค

(๒) ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือ แก้อภัยความผิดหรืออันเกิดจากการกระทำด้วยเหตุไม่เป็นธรรม

(๓) เข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงตามข้อบังคับหรือมติของคณะกรรมการบริหารพรรค

(๔) ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค หรือกรรมการหรืออนุกรรมการอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ หรือเป็นที่ปรึกษาพรรค หรือผู้ปฏิบัติงานของพรรค

(๕) ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนของพรรคในการสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ

(๖) สิทธิอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด

คณะกรรมการบริหารพรรคอาจกำหนดระเบียบให้สมาชิกที่จะได้รับสิทธิตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๑๕ บางประการให้ครบถ้วนก่อนก็ได้

ข้อ ๑๕ สมาชิกมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๒) ชำระค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงพรรค เว้นแต่ได้รับยกเว้นตามหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการบริหารกำหนด

(๓) ปฏิบัติตามข้อบังคับและมติขององค์การบริหารงานของพรรค

(๔) เข้าร่วมการฝึกอบรมความรู้ทางการเมืองตามหลักสูตรที่พรรคจัด

(๕) สนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่นโยบาย อุดมการณ์และผลงานของพรรค

ตลอดจนกิจกรรมของพรรคอย่างต่อเนื่อง

(๖) สนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค

(๗) ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎระเบียบของพรรค และวินัยจรรยาบรรณของสมาชิก

โดยเคร่งครัด

(๘) ปกป้องและรักษาชื่อเสียงของพรรค โดยไม่กระทำการใด ๆ อันจะนำความเสียหาย

มาสู่พรรค

(๙) ไม่กระทำการใด ๆ เป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งประกาศระเบียบต่าง ๆ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมือง

ส่วนที่ ๔

หน้าที่และความรับผิดชอบของพรรค

ต่อสมาชิกและประชาชนทั่วไป

ข้อ ๑๖ หน้าที่และความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกและประชาชนทั่วไป มีดังนี้

- (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสมาชิกและประชาชนทั่วไป ในการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจทางการเมือง
- (๒) ส่งเสริมและให้ความเป็นธรรมแก่สมาชิกในกรอบแห่งกฎหมายและข้อบังคับ
- (๓) ส่งเสริมและปลูกฝังความสำนึกทางการเมือง และให้การอบรมเพื่อพัฒนา ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
- (๔) พิจารณาการช่วยเหลือและพิทักษ์ปกป้องสิทธิให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จากการกระทำอันไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐ
- (๕) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมเกี่ยวกับพรรคให้สมาชิกและประชาชน ทั่วไปทราบ
- (๖) พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมให้ลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับต่าง ๆ
- (๗) ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

หมวด ๓

ผู้สนับสนุนกิจกรรมของพรรค

ข้อ ๑๗ ผู้สนับสนุนกิจกรรมของพรรคแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ

- (๑) เยาวชน ได้แก่ บุคคลผู้มีอายุยังไม่ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และมีคุณสมบัติ ตามข้อ ๕ (๑) และ (๓) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๐ ที่แสดงความจำนงขอเป็นผู้สนับสนุน กิจกรรมต่าง ๆ ของพรรค
- (๒) บุคคลทั่วไปและองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ บุคคลและองค์กรต่าง ๆ ที่มีความสนใจ และแสดงความจำนงเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของพรรค แต่ไม่ได้เป็นสมาชิก

สิทธิ หน้าที่ และบทบาทของผู้สนับสนุนกิจกรรมของพรรคให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ บริหารกำหนด

พรรคจะไม่รับการสนับสนุนจากบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล องค์กรใด ๆ ที่มีบทบาทบัญญัติของกฎหมายห้ามมิให้สนับสนุนกิจกรรมของพรรคการเมือง

หมวด ๔

วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก

ส่วนที่ ๑

วินัยและจรรยาบรรณ

ข้อ ๑๘ สมาชิกมีหน้าที่รักษาวินัยและจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้

(๑) เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๒) ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับ มติคณะกรรมการบริหารพรรค คำสั่งผู้ดำเนินงานพรรคที่สั่งการภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ และประกาศ ระเบียบ ของพรรคอย่างเคร่งครัด

(๓) ไม่ใช้ความเป็นสมาชิกไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี หรือข้อบังคับ

(๔) ไม่วิพากษ์วิจารณ์สมาชิกด้วยกัน หรือองค์กรบริหารของพรรคต่อบุคคลภายนอกในทางที่เสียหาย

(๕) ไม่ปกปิดความผิด และไม่ละเลยต่อการแจ้งความผิดของสมาชิกที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของพรรค

(๖) ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือผิดศีลธรรมหรือเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีและเป็นที่ครหาของบุคคลทั่วไป

(๗) เคารพมติของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการเลือกผู้ที่พรรคส่งลงสมัครรับเลือกตั้ง

(๘) ประพฤติตนและดำรงชีพด้วยความมีคุณธรรมและอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย

(๙) ยึดมั่นในเจตนารมณ์ อุดมการณ์ และแนวนโยบายของพรรค

(๑๐) รับผิดชอบต่อหน้าที่ในกิจการงานของพรรคตามขีดความสามารถของตน

(๑๑) แจ้งความจริง หรือรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงที่แจ้งในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

(๑๒) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น หรือไปดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองอื่น
ในระหว่างที่เป็นสมาชิก

(๑๓) สมาชิกที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร

ส่วนที่ ๒

คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ

ข้อ ๑๕ ให้มีคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการ
จำนวนไม่เกินห้าคน ซึ่งหัวหน้าพรรคเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง
คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ดูแลรักษาระเบียบวินัย และจรรยาบรรณของสมาชิก

(๒) สอบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อกล่าวหาสมาชิก แล้วเสนอผลการพิจารณา

ต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการตามข้อบังคับ

(๓) ออกกฎและระเบียบเกี่ยวกับวินัยและจรรยาบรรณเป็นคราว ๆ ตามความจำเป็นแล้วเสนอ
คณะกรรมการบริหารเพื่อให้ความเห็นชอบและประกาศใช้บังคับต่อไป

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่ง
ของคณะกรรมการบริหาร

ส่วนที่ ๓

การกล่าวหาและการลงโทษสมาชิก

ข้อ ๒๐ การกล่าวหาสมาชิกคนใดว่ากระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการกระทำ
ที่ผิดวินัยหรือละเมิดจรรยาบรรณควรแก่การลงโทษ อาจทำได้โดยกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง
หรือสมาชิกไม่น้อยกว่ายี่สิบคนลงลายมือชื่อทำเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ
หรือคณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๒๑ เมื่อมีการกล่าวหาสมาชิกตามข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ
สอบข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยเร็ว

หลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อกล่าวหา และการอุทธรณ์
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเปิดโอกาสให้สมาชิก
ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงและแก้ข้อกล่าวหาด้วย

ข้อ ๒๒ สมาชิกผู้ใดกระทำการอันเป็นการผิดวินัยและละเมิดจรรยาบรรณของพรรค ต้องได้รับโทษตามความร้ายแรงของการกระทำผิดวินัยและละเมิดจรรยาบรรณ ดังนี้

- (๑) ตักเตือน
- (๒) ภาคทัณฑ์
- (๓) ตัดสิทธิที่พึงมีในฐานะสมาชิกตามข้อบังคับ
- (๔) ให้พ้นจากสมาชิกภาพ

ในกรณีสมาชิกที่ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการกระทำนั้นอาจมีผลให้สมาชิกผู้นั้นพ้นจากความเป็นสมาชิก ให้คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณส่งผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะให้ที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคพิจารณา มติของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคให้สมาชิกผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากความเป็นสมาชิกต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทั้งหมด การลงมติให้ลงคะแนนลับ

หมวด ๕

โครงสร้างของพรรค

ส่วนที่ ๑

สำนักงานใหญ่

ข้อ ๒๓ สำนักงานใหญ่พรรคเป็นศูนย์กลางในการบริหารงานของพรรคอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเลขาธิการพรรค

ข้อ ๒๔ ในการบริหารงานของพรรคอาจให้สำนักงานใหญ่มีส่วนงานต่อไปนี้

- (๑) สำนักงานหัวหน้าพรรค มีอำนาจหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าพรรคและรองหัวหน้าพรรค หรือปฏิบัติงานอื่นใดตามที่หัวหน้าพรรคสั่งการ
- (๒) สำนักงานเลขาธิการพรรค มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการภายในของพรรค และกิจการที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานใดสำนักงานหนึ่งโดยเฉพาะ
- (๓) สำนักงานนายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิก การควบคุมดูแลทะเบียนสมาชิกและหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับ

(๔) หน่วยงานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารมีมติให้จัดตั้งขึ้น

การแบ่งส่วนงานภายใน การกำหนดอำนาจหน้าที่ และการกำหนดอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมของสำนักงานตาม (๑) (๒) (๓) และหน่วยงานอื่น ๆ ตาม (๔) รวมทั้งการกำหนดตำแหน่ง ลักษณะงานหน้าที่ ความรับผิดชอบ ค่าจ้าง สวัสดิการ สิทธิและประโยชน์ตอบแทนอื่นของเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนการทำสัญญาจ้าง การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง การถอดถอนออกจากตำแหน่ง และการลงโทษให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด

ส่วนที่ ๒

สาขาพรรค

ข้อ ๒๕ ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนการจัดตั้งพรรคการเมือง ให้พรรคดำเนินการให้มีการจัดตั้งสาขาพรรคอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา

ในจังหวัดใดหากสมาชิกพรรคประสงค์จะจัดตั้งสาขาพรรคให้สมาชิกพรรคคนใดคนหนึ่ง ในจังหวัดนั้นมีหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะขอจัดตั้งสาขาพรรค พร้อมทั้งเอกสารรายการแสดงที่ตั้งสาขาพรรค รายชื่อ อาชีพ และที่อยู่ของสมาชิกผู้เริ่มจัดตั้งสาขาพรรคในจังหวัดนั้น ๆ จำนวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน โดยจัดทำทะเบียนรายชื่อสมาชิกไว้ แล้วเสนอไปยังเลขาธิการพรรค เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา หากคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งเป็นสาขาพรรค ให้แจ้งสมาชิกเพื่อทราบและดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคต่อไป

หากคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาไม่พร้อมที่จะจัดตั้งเป็นสาขาพรรค คณะกรรมการบริหารพรรคอาจให้ตั้งเป็นศูนย์ประสานงานพรรคไปก่อนก็ได้

ข้อ ๒๖ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติเห็นชอบกับการจัดตั้งสาขาพรรคแล้ว ให้จัดให้มีการประชุมสมาชิกที่มีชื่ออยู่ตามภูมิลำเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคน

การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ให้เลือกประธานสาขาพรรคเป็นลำดับแรก แล้วเลือกรองประธานสาขาพรรคหนึ่งคน เลขานุการสาขาพรรคหนึ่งคน รองเลขานุการสาขาพรรคหนึ่งคน เหนียวุรกิจสาขาพรรคหนึ่งคน นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคหนึ่งคน โฆษกสาขาพรรคหนึ่งคน และกรรมการอื่นของสาขาพรรคอีกไม่เกินสามคน

การเสนอชื่อสมาชิกที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสาขาพรรคตามพรรคสองจะต้องมีผู้รับรองอย่างน้อยห้าคน และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกเป็นกรรมการสาขาพรรคได้ไม่เกินหนึ่งคน

เมื่อที่ประชุมของสาขาพรรคเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแล้ว ให้หัวหน้าพรรคมีหนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคแล้วเสร็จ

เมื่อหัวหน้าพรรคได้รับหนังสือรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว ให้แจ้งคณะกรรมการบริหารพรรคทราบ

ข้อ ๒๓ ให้คณะกรรมการสาขาพรรค ประกอบด้วย ประธานสาขาพรรค รองประธานสาขาพรรค เลขานุการสาขาพรรค รองเลขานุการสาขาพรรค เหรัญญิกสาขาพรรค นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค โฆษกสาขาพรรค และกรรมการสาขาพรรคอื่นอีกไม่เกินสามคน ซึ่งเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค

ในกรณีที่เลขาธิการพรรคเห็นว่าประธานสาขาพรรค รองประธานสาขาพรรค เลขานุการสาขาพรรค รองเลขานุการสาขาพรรค เหรัญญิกสาขาพรรค นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค โฆษกสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรคผู้ใดมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งต่อไป หรืออาจทำให้พรรคได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้เลขาธิการพรรคแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องดังกล่าว เพื่อเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งได้

กรรมการสาขาพรรคมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง และเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสาขาพรรคอีกได้

ข้อ ๒๔ คณะกรรมการสาขาพรรคมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เผยแพร่เจตนารมณ์ อุดมการณ์ แนวนโยบาย และกิจกรรมของพรรคแก่ประชาชนทั่วไป

(๒) เผยแพร่ความรู้ และให้การอบรมสัมมนาทางการเมือง และการอบรมอื่น ๆ ที่สอดคล้องตรงตามเจตนารมณ์ อุดมการณ์ และแนวนโยบายของพรรค

(๓) เผยแพร่ผลงาน นโยบาย เจตนารมณ์ของพรรค และรณรงค์หาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม

(๔) จัดกิจกรรมของสาขาพรรคตามความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

(๕) จัดกิจกรรมหารายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสาขาพรรค หรือดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของสาขาพรรค

(๖) ช่วยรณรงค์หาเสียง และช่วยเหลือสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค

(๗) จัดกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับประชาชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท้องถิ่น

(๘) บริหารจัดการและกำกับดูแลการดำเนินงานของสาขาพรรคให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามที่กฎหมายและข้อบังคับพรรคกำหนดไว้

(๙) เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งในท้องที่ของสาขาพรรคต่อคณะกรรมการบริหารพรรค

(๑๐) จัดทำแผนงาน แผนงบประมาณ แผนจัดหาทุนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรค

(๑๑) รับเรื่องราวร้องทุกข์ของสมาชิกพรรค และประชาชน

(๑๒) รวบรวมสภาพปัญหาในเขตท้องที่ของสาขาพรรคเพื่อเสนอต่อพรรค พร้อมข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการหรือนโยบายที่ถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพปัญหาต่อไป

(๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

(๑๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด

ข้อ ๒๕ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) พ้นจากความเป็นสมาชิก

(๔) พ้นจากตำแหน่งประธานสาขาพรรค รองประธานสาขาพรรค เลขานุการสาขาพรรค รองเลขานุการสาขาพรรค เหรัญญิกสาขาพรรค นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค โฆษกสาขาพรรค และกรรมการสาขาพรรค

(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคอย่างร้ายแรง

(๖) ที่ประชุมสาขาพรรคมีมติ หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการสาขาพรรคทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีพฤติการณ์เสื่อมเสียอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคอย่างร้ายแรง

ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสาขาพรรคนอกจากประธานสาขาพรรคว่างลงก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการสาขาพรรคแต่งตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งเข้าแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยให้กรรมการสาขาพรรคที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการสาขาพรรคที่ตนแทน แต่ถ้าคณะกรรมการสาขาพรรคมีวาระการดำรงตำแหน่งเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน คณะกรรมการสาขาพรรคจะไม่แต่งตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดแทนตำแหน่งกรรมการสาขาพรรคที่ว่างลงก็ได้

ข้อ ๓๑ ในกรณีที่ตำแหน่งประธานสาขาพรรคว่างลง ให้มีการประชุมสาขาพรรคเพื่อเลือกตั้งประธานสาขาพรรคใหม่ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง ในระหว่างที่ไม่มีประธานสาขาพรรคให้รองประธานสาขาพรรครักษาการแทน ถ้ารองประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการสาขาพรรคเลือกกรรมการสาขาพรรคคนหนึ่งรักษาการแทน

ข้อ ๓๒ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการสาขาพรรคทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(๑) ตำแหน่งกรรมการสาขาพรรคว่างลงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด

(๒) คณะกรรมการบริหารพรรคสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเพราะกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อบังคับ หรือกระทำการอื่นใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคอย่างร้ายแรง

(๓) ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกของสาขาพรรคที่เข้าร่วมประชุมให้พ้นจากตำแหน่ง

ข้อ ๓๓ เมื่อครบวาระของคณะกรรมการสาขาพรรค หรือเมื่อกรรมการสาขาพรรคทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหม่ภายในหกสิบวัน ให้กรรมการสาขาพรรคที่พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะตามข้อ ๓๒ (๑) ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้รับแจ้งการตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่จากนายทะเบียนพรรคการเมือง

ในกรณีที่ไม่มีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู่ หรือมีแต่ไม่ยินยอมดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ให้เลขาธิการพรรคดำเนินการให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่

ข้อ ๓๔ การประชุมของสาขาพรรคมี ๒ ประเภท ดังนี้

(๑) การประชุมใหญ่สามัญ หมายถึง การประชุมที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดให้มีปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งจะต้องทำการประชุมก่อนการประชุมใหญ่สามัญของพรรค

(๒) การประชุมใหญ่วิสามัญ หมายถึง การประชุมคราวอื่นนอกจากกรณีตาม (๑) ซึ่งคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้จัดขึ้น

สมาชิกของสาขาพรรคไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของสาขาพรรค มีสิทธิเข้าชื่อเป็นหนังสือขอให้คณะกรรมการสาขาพรรคจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญสาขาพรรค โดยหนังสือร้องขอต้องระบุถึงสาเหตุที่ขอให้เรียกประชุมและเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย คณะกรรมการสาขาพรรคต้องจัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอ

องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ของสาขาพรรคต้องประกอบด้วย กรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และสมาชิกสาขาพรรคจำนวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน

การลงมติให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่การลงมติให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการลงมติเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ให้ลงคะแนนลับ

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ให้เลขานุการสาขาพรรคเป็นเลขานุการที่ประชุม หากเลขานุการสาขาพรรคไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองเลขานุการสาขาพรรคเป็นเลขานุการที่ประชุมแทน

การประชุมใหญ่ของสาขาพรรคคราวใด เมื่อพ้นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับเริ่มการประชุมแล้วหนึ่งชั่วโมง จำนวนสมาชิกที่เข้าประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไป และให้จัดประชุมใหม่ภายในเวลาไม่เกินสามสิบวัน แต่ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ที่ประชุมสาขาพรรคที่เลื่อนมานี้ให้พิจารณาเฉพาะเรื่องตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในการประชุมครั้งก่อนที่ต้องเลื่อนมาเท่านั้น

ข้อ ๓๕ เมื่อดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กำหนดในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว หากต่อมาภายหลังมีสาขาพรรคไม่ครบตามมาตรา ๒๖ ให้ดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคให้ครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง

หมวด ๖

การบริหารงานพรรค

ส่วนที่ ๑

บททั่วไป

ข้อ ๓๖ การบริหารงานของพรรค ประกอบด้วย

(๑) ที่ประชุมใหญ่

(๒) คณะกรรมการบริหารพรรค

(๓) ผู้ดำเนินงานพรรค

(๔) ที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ

รัฐมนตรี

(๕) ที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (หากมี)

(๖) ที่ประชุมรัฐมนตรี (หากมี)

ส่วนที่ ๒

ที่ประชุมใหญ่

ข้อ ๓๗ ที่ประชุมใหญ่เป็นองค์กรสูงสุดของพรรค

(๑) การประชุมใหญ่สามัญ หมายถึง การประชุมที่คณะกรรมการบริหารพรรคจัดให้มีปีละหนึ่งครั้ง

(๒) การประชุมใหญ่วิสามัญ หมายถึง การประชุมใหญ่คราวอื่นนอกจากกรณีตาม (๑) ซึ่งอาจกระทำได้โดยมติของคณะกรรมการบริหารพรรค หรือโดยหนังสือร้องขอให้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญจากสมาชิกตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองกำหนด โดยหนังสือร้องขอต้องระบุสาเหตุที่ขอให้เรียกประชุมและเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย ซึ่งในกรณีนี้คณะกรรมการบริหารพรรคต้องจัดให้มีการประชุมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ

ข้อ ๓๘ หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ลงพิมพ์โฆษณาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในหนังสือพิมพ์รายวันก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน หรือให้ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทราบก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

ข้อ ๓๙ ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ ให้ระบุวัน เวลา และสถานที่ประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม

ข้อ ๔๐ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมใหญ่ มีดังนี้

- (๑) กรรมการบริหารพรรค
- (๒) ตัวแทนสมาชิกตามจำนวนและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด
- (๓) ประธานสาขาพรรค หรือผู้แทนของสาขาพรรค
- (๔) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ถ้ามี)
- (๕) รัฐมนตรี (ถ้ามี)

ข้อ ๔๑ องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ ประกอบด้วย กรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด ผู้แทนของสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสาขาพรรค และตัวแทนสมาชิก ทั้งนี้ มีจำนวนรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่าสองร้อยคน

มติของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมาก ผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมใหญ่ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ดำรงตำแหน่งหลายฐานะในคราวเดียวกัน ให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เพียงเสียงเดียว

การลงมติในที่ประชุมใหญ่ให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่การลงมติเลือกบุคคลตามข้อ ๔๓ (๓) และ (๔) ให้ลงคะแนนลับ หรือการลงมติในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคหรือผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนร้องขอให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ

ข้อ ๔๒ ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ และเลขาธิการพรรคเป็นเลขานุการที่ประชุมใหญ่ ในกรณีหัวหน้าพรรคหรือเลขาธิการพรรคไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานคณะผู้บริหาร หรือเลขานุการคณะผู้บริหารเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ หรือเลขานุการที่ประชุมใหญ่แล้วแต่กรณี ในกรณีประธานคณะผู้บริหารหรือเลขานุการคณะผู้บริหารไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

ให้รองประธานคณะผู้บริหาร หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้บริหารเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ หรือเลขานุการที่ประชุมใหญ่แล้วแต่กรณี

ในการประชุมใหญ่ เมื่อพ้นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการประชุมแล้วหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้มีสิทธิเข้าประชุมที่เข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม ให้ประธานที่ประชุมสั่งเลื่อนการประชุมออกไป และจัดให้มีการประชุมใหญ่อีกครั้งภายในเวลาไม่เกินสามสิบวันแต่ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และให้พิจารณาเฉพาะเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในการประชุมครั้งก่อนที่ต้องเลื่อนมาเท่านั้น

ข้อ ๔๓ กิจการต่อไปนี้ให้กระทำโดยที่ประชุมใหญ่

(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของพรรค

(๒) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของพรรค

(๓) การเลือกตั้งหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขานุการพรรค รองเลขานุการพรรค

เหรียญพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารพรรค

(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค คณะกรรมการ

นโยบายพรรค และคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรค

(๕) รายงานการดำเนินกิจการของพรรคที่ได้ดำเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา

(๖) แผนการดำเนินการสำหรับปีต่อไปเกี่ยวกับการหารายได้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรในทางการเมือง

(๗) รับรองงบการเงินประจำปีของพรรค และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(๘) กิจการอื่นใดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

(๙) กิจการอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือที่เสนอโดยประธานสาขาพรรคไม่น้อยกว่าสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน

(๑๐) กิจการอื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของพรรค

การเสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา ให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อเลขานุการพรรคไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม เว้นแต่เป็นการเสนอโดยมติของคณะกรรมการบริหาร

ส่วนที่ ๓

คณะกรรมการบริหาร

ข้อ ๔๔ ให้มีคณะกรรมการบริหารพรรคคณะหนึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าแปดคน แต่ไม่เกินสิบเก้าคน ประกอบด้วย หัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขานุการพรรค รองเลขานุการพรรค เภรัณยูภักพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื่น ๆ โดยดำเนินการเลือกตั้งตามวิธีการดังต่อไปนี้

(๑) ให้เลือกตั้งหัวหน้าพรรคก่อน โดยให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้เสนอชื่อต่อที่ประชุม ซึ่งต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของผู้เข้าร่วมประชุม

(๒) เมื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรคได้แล้ว ให้เลือกตั้งรองหัวหน้าพรรค เลขานุการพรรค รองเลขานุการพรรค เภรัณยูภักพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื่น ๆ ตามลำดับ

(๓) การเลือกตั้งตาม (๒) ให้หัวหน้าพรรค หรือผู้ที่หัวหน้าพรรคมอบหมายเสนอชื่อต่อที่ประชุมเพื่อลงมติ ในการเสนอชื่อจะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมในการเสนอชื่อบุคคลอื่นต่อที่ประชุม

(๔) ตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค รองเลขานุการพรรค และกรรมการบริหารอื่น ๆ ให้มีจำนวนตามที่ที่ประชุมใหญ่กำหนด ทั้งนี้ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินจำนวนตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง

ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานคณะกรรมการบริหารพรรค รองหัวหน้าพรรคที่หัวหน้าพรรคกำหนดเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารพรรค และให้เลขานุการพรรคเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารพรรค เลขานุการพรรคอาจแต่งตั้งให้รองเลขานุการพรรคคนใดคนหนึ่งเป็นรองเลขานุการคณะกรรมการบริหารพรรคก็ได้

ข้อ ๔๕ คณะกรรมการบริหารพรรคมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี นับแต่วันได้รับเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่

ในกรณีที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคไม่ครบจำนวนตามข้อ ๔๔ วรรคหนึ่งแล้วต่อมามีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่ม ให้กรรมการบริหารพรรคที่ได้รับเลือกตั้งเพิ่มอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการบริหารพรรคชุดเดิม

ข้อ ๔๖ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดแนวนโยบายการบริหารจัดการพรรคให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(๒) กำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายการดำเนินงานของพรรค

(๓) ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย

(๔) ควบคุม กำกับดูแล และบริหารจัดการให้การดำเนินงานของพรรคเป็นไปโดยถูกต้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง และข้อบังคับพรรคกำหนดไว้

(๕) กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และแนะนำให้หน่วยงานต่าง ๆ ของพรรคปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับพรรคและนโยบายพรรค

(๖) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรค และกรณียกเว้นค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงพรรค

(๗) พิจารณานุมัติให้มีการจัดตั้งสาขาพรรค หรือยุบเลิกสาขาพรรค

(๘) ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในข้ออื่นแห่งข้อบังคับนี้ หรือตามกฎหมายกำหนดไว้

คณะกรรมการบริหารพรรคอาจมีมติมอบหมายให้หัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับพรรค

ข้อ ๔๗ คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ เมื่อ

(๑) ครบวาระ

(๒) หัวหน้าพรรคพ้นจากตำแหน่ง หรือขาดจากสมาชิกภาพ

(๓) ที่ประชุมใหญ่มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้เข้าประชุม ให้พ้นจากตำแหน่ง

(๔) ตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคว่างลงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่

เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งแล้ว ให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจาก ตำแหน่ง

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งตาม (๑) (๒) หรือ (๔) ให้คณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งพ้นจากตำแหน่งนั้นยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่จะได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งเพราะหัวหน้าพรรคพ้นจากตำแหน่งตาม (๒) ให้รองหัวหน้าพรรคซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารพรรคในขณะนั้นรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพรรคไปก่อนจนกว่าที่ประชุมใหญ่จะได้เลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ และได้รับการตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งตาม (๓) ให้ที่ประชุมใหญ่มีมติว่าจะให้สมาชิกพรรคมีจำนวนตามที่ที่ประชุมใหญ่มีมติกำหนดเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการบริหารพรรคไปก่อนจนกว่าที่ประชุมใหญ่จะได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

ข้อ ๔๘ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ ๔๗ กรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งเป็นการเฉพาะตัว เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) พ้นจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขานุการพรรค รองเลขานุการพรรค เภรัณยูภักพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารพรรค

(๔) ที่ประชุมใหญ่มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้เข้าร่วมประชุมให้พ้นจากตำแหน่ง

(๕) พ้นจากการเป็นสมาชิก

(๖) ศาลมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย

(๗) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกและถูกคุมขังตามหมายของศาลในคดีดังกล่าว

ข้อ ๔๙ เมื่อตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคอื่นว่างลงนอกจากหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขานุการพรรค รองเลขานุการพรรค เภรัณยูภักพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค และโฆษกพรรค คณะกรรมการบริหารพรรคอาจจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตำแหน่งที่ว่างลง และให้กรรมการบริหารพรรคที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่

ถ้าตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค เลขานุการพรรค รองเลขานุการพรรค เภรัณยูภิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค และโฆษกพรรคว่างลง คณะกรรมการบริหารพรรคอาจให้จัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งเหล่านั้นใหม่ และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ ในระหว่างที่ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งแทนดังกล่าว คณะกรรมการบริหารพรรคอาจแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นไปก่อนเป็นการชั่วคราว

ข้อ ๕๐ ในกรณีหัวหน้าพรรคไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองหัวหน้าพรรคที่เป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารพรรคทำหน้าที่รักษาการแทน ถ้าไม่มีรองหัวหน้าพรรคตำแหน่งดังกล่าวหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้และหัวหน้าพรรคมิได้มอบหมายให้กรรมการบริหารพรรคคนใดปฏิบัติหน้าที่แทน ให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณามีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่รักษาการแทน

ข้อ ๕๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคต้องมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานที่ประชุม ถ้าหัวหน้าพรรคไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานคณะกรรมการบริหารพรรคทำหน้าที่เป็นประธานแทน ถ้าไม่มีรองประธานคณะกรรมการบริหารพรรคหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้และหัวหน้าพรรคมิได้มอบหมายให้กรรมการบริหารพรรคคนใดปฏิบัติหน้าที่แทน ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่ข้อบังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๕๒ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง

คณะกรรมการบริหารพรรคมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย โดยให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกล่าวมีอำนาจและหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด

ข้อ ๕๓ คณะกรรมการบริหารพรรคอาจแต่งตั้งให้มีที่ปรึกษาพรรคจำนวนไม่เกินสิบเก้าคน โดยพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลทั่วไป หรือสมาชิกพรรคซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีประสบการณ์

หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อให้คำปรึกษาแก่พรรค คณะกรรมการบริหารพรรค หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

ส่วนที่ ๔

ผู้ดำเนินงานพรรค

ข้อ ๕๔ ผู้ดำเนินงานพรรค ประกอบด้วย หัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขานุการพรรค รองเลขานุการพรรค เภรัณยูกรพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค และโฆษกพรรค

ข้อ ๕๕ หัวหน้าพรรคมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) เป็นผู้แทนของพรรคในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
- (๒) กำกับดูแลการบริหารงานพรรคให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
- (๓) บริหารงานพรรคตามที่ที่ประชุมใหญ่หรือคณะกรรมการบริหารพรรค

มอบหมาย

- (๔) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับงานของพรรค
- (๕) แต่งตั้งและถอดถอนที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค
- (๖) แต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่พรรค
- (๗) แต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลใดให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งรวมทั้ง

ถอดถอนคณะทำงานหรือบุคคล

- (๘) เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
- (๙) อำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการ

บริหารพรรคเห็นสมควรกำหนด

เพื่อการนี้ หัวหน้าพรรคจะมอบหมายเป็นหนังสือให้ผู้ดำเนินงานพรรค หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทำการแทนก็ได้

ข้อ ๕๖ รองหัวหน้าพรรค มีอำนาจหน้าที่ตามที่หัวหน้าพรรคมอบหมาย

ข้อ ๕๗ เลขานุการพรรค มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) ควบคุมดูแลกิจการภายในของพรรคให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
- (๒) บริหารจัดการและรับผิดชอบดูแลกิจการของสำนักงานใหญ่พรรค และ

สำนักงานเลขานุการพรรค

(๓) จัดการประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค หรือการประชุมอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้

(๔) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือ หัวหน้าพรรค

ข้อ ๕๘ รองเลขาธิการพรรค มีอำนาจหน้าที่ตามที่เลขาธิการพรรคมอบหมาย

ข้อ ๕๙ เภรัญญิกพรรค มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) ควบคุมดูแลทรัพย์สิน รายรับ รายจ่ายของพรรคให้เป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนดไว้

(๒) จัดทำบัญชีการเงินของพรรค แสดงรายรับ รายจ่าย และงบดุลของพรรค ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้

(๓) จัดสรรเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่พรรคได้รับมาให้เป็นค่าใช้จ่าย ในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค

(๔) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือ หัวหน้าพรรค

ข้อ ๖๐ นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) รับสมัครบุคคลเข้าเป็นสมาชิกของพรรค ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ ต้องห้ามของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรค

(๒) ควบคุมดูแลทะเบียนสมาชิกของพรรค สาขาพรรค รายงานการเพิ่มขึ้นหรือ ลดลงของสมาชิกพรรคต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง

(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่หัวหน้าพรรค หรือกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของนายทะเบียน สมาชิกพรรคการเมือง

ข้อ ๖๑ โฆษกพรรค มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมผลงาน ข้อมูล ข่าวสาร และ เผยแพร่ วรรณคดีประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ หรือตามที่ได้รับคำสั่งสนับสนุนจากรัฐให้ประชาชน รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพรรค นโยบาย ผลงาน และกิจกรรมทางการเมืองของพรรค ประสานงานและ สร้างสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน

ข้อ ๖๒ กรรมการบริหารพรรคอื่น มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด หรือมอบหมายแล้วแต่กรณี

ข้อ ๖๓ ในกรณีหัวหน้าพรรคเห็นสมควรให้มีตำแหน่งอื่นเพื่อช่วยดำเนินงานพรรคระดับรอง จากตำแหน่งผู้ดำเนินงานพรรคที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ เช่น ผู้อำนวยการพรรค รองผู้อำนวยการพรรค ประธานภาค รองประธานภาค ผู้ช่วยเหรัญญิกพรรค ผู้ช่วยนายทะเบียนสมาชิกพรรค รองโฆษกพรรค เลขานุการหัวหน้าพรรค ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ผู้อำนวยการสำนักงานการเมือง ผู้อำนวยการ สำนักบัญชีและการเงิน หรือตำแหน่งอื่น ๆ ให้หัวหน้าพรรคมีอำนาจกำหนดตำแหน่งอื่นนั้น และมีอำนาจ แต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้วรายงานให้คณะกรรมการบริหารพรรคทราบ

ข้อ ๖๔ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการพรรค ให้ผู้อำนวยการพรรคทำหน้าที่บริหารจัดการภายในสำนักงานใหญ่ของพรรคให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของพรรคและสาขาพรรค ทั้งนี้ ผู้อำนวยการพรรค ต้องดำเนินการตามนโยบายหรือคำสั่งที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด

ส่วนที่ ๕

คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค

คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมือง

และคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง

ข้อ ๖๕ ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคคณะหนึ่ง มีอำนาจหน้าที่ คัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค เสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาโดยให้ คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้เสนอชื่อสมาชิกผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการคัดเลือก ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อดำเนินการเลือกตั้ง

หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อ จำนวน วาระ และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการคัดเลือก ผู้สมัครรับเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด

ข้อ ๖๖ ให้มีคณะกรรมการนโยบายพรรคการเมืองคณะหนึ่ง มีอำนาจหน้าที่ การเสนอ กำหนด แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เผยแพร่ นโยบายของพรรค ต่อคณะกรรมการบริหารพรรค โดยให้คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้เสนอชื่อสมาชิกผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการนโยบาย พรรคการเมือง เสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อดำเนินการเลือกตั้ง

หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อ จำนวน วาระ และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ นโยบายพรรคการเมืองให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด

ข้อ ๖๗ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมืองคณะหนึ่ง มีอำนาจหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยให้คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้เสนอชื่อสมาชิกผู้มีความเหมาะสมจะเป็นกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมืองต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อดำเนินการเลือกตั้ง

หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อ จำนวน วาระ และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมืองให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด

ส่วนที่ ๖

ที่ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรค

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรี

ข้อ ๖๘ ในกรณีที่หัวหน้าพรรคเห็นสมควร อาจให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรีของพรรค เพื่อพิจารณาในเรื่องที่มีความสำคัญ ให้นำข้อ ๕๑ มาใช้บังคับกับการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรี โดยอนุโลม

ข้อ ๖๙ เรื่องที่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรี และมีความเห็นขัดแย้งกันจนไม่สามารถหาข้อยุติได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นเอกภาพของพรรค ให้หัวหน้าพรรคสั่งการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยให้ตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย หัวหน้าพรรค และบุคคลอื่น ซึ่งที่ประชุมร่วมเห็นชอบอีกไม่เกิน ๓ คน เพื่อพิจารณามติในเรื่องนั้น มติของคณะกรรมการพิเศษให้ถือเป็นมติของที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรี

ส่วนที่ ๗

ที่ประชุมรัฐมนตรี

ข้อ ๗๐ ให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้เรียกประชุมรัฐมนตรีของพรรค และให้ที่ประชุมรัฐมนตรี มีอำนาจพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรี ตลอดจนความสัมพันธ์กับพรรคร่วมรัฐบาล และเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะผู้บริหารกำหนด

ส่วนที่ ๘

ที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ข้อ ๑๑ ให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้เรียกประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และให้ที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจหน้าที่พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะผู้บริหารกำหนด

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเลือกประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เลขานุการที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และอาจให้มีรองประธาน ผู้ช่วยเลขานุการ โฆษกของที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือตำแหน่งอื่นใดที่เห็นสมควรอีกก็ได้

ในกรณีที่มิมีประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคสอง ให้ประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ อาจให้มีบุคคลอื่น อาทิ ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค รัฐมนตรี ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือบุคคลอื่นใด เข้าร่วมประชุมกับที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้

ส่วนที่ ๙

การบริหารงบประมาณ

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคมีอำนาจหน้าที่อนุมัติงบประมาณ ควบคุมดูแลรับผิดชอบการบริหารการเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค ตลอดจนจัดให้มีการทำบัญชีตามข้อ ๑๓ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรค ให้ประธานสาขาพรรคจัดให้มีการทำบัญชีของสาขาพรรคตามข้อ ๑๓ และรับรองความถูกต้อง ตลอดจนจัดส่งบัญชีของสาขาพรรคเพื่อแสดงรวมไว้ในบัญชีของพรรค

ข้อ ๑๓ บัญชีของพรรคและบัญชีของสาขาพรรค ประกอบด้วย

- (๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ และแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย
- (๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
- (๓) บัญชีแยกประเภท
- (๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์ และหนี้สิน

การลงรายการบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้องสมบูรณ์โดยครบถ้วน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่รายการนั้น
เกิดขึ้น

บัญชีตาม (๓) และ (๔) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นเดือนของ
เดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น

ข้อ ๑๔ พรรคและสาขาพรรค ต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปีปฏิทินที่ได้รับการจัดแจ้ง
การจัดตั้งขึ้น และครั้งต่อไปเป็นประจำทุกปีในวันสิ้นปีปฏิทิน

การปิดบัญชีให้จัดทำงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบดุลและงบรายได้ และค่าใช้จ่ายของพรรค
กรณีที่มีสาขาพรรคให้รวมถึงงบการเงินของสาขาพรรคทุกสาขาด้วย

งบดุล ต้องแสดงรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของพรรค

งบรายได้และค่าใช้จ่ายต้องแสดงที่มาของรายได้ ซึ่งได้รับจากเงินบริจาค เงินสนับสนุนจากรัฐ
และรายได้อื่นที่มีกับทางใช้ไปของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของพรรค โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ต้องแสดงรายละเอียดของรายการตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนด

งบการเงินต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี

ข้อ ๑๕ งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้ว ต้องเสนอที่ประชุมใหญ่
อนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี โดยแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า และปิดประกาศไว้ ณ
สำนักงานใหญ่และสาขาพรรคไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญ่อนุมัติแล้วตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าพรรคต้องรับรองความถูกต้อง
ร่วมกับเหรัญญิกพรรค และให้หัวหน้าพรรคส่งงบการเงินต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ พร้อมทั้งสำเนาบัญชีตามข้อ ๑๓

ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค ดังนี้

(๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน หรือ
แบบบัญชีรายชื่อ หรือแบบอื่นตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งมิใช่แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้จัดสรรเป็น
จำนวนรวม โดยพิจารณาตามจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคเสนอไว้ในบัญชีรายชื่อที่ยื่นต่อคณะกรรมการ

การเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

(๒) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้จัดสรรแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเป็นรายบุคคล

ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๗๗ เมื่อมีการบริจาคแก่พรรค ให้พรรคออกหลักฐานการรับบริจาคให้แก่ผู้บริจาค เมื่อพรรคได้รับการบริจาคเงิน ให้พรรคเปิดเผยรายชื่อผู้บริจาค และจำนวนเงินที่ได้รับการบริจาค

ข้อ ๗๘ ให้หัวหน้าพรรคจัดให้มีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค ซึ่งต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อ ที่อยู่ จำนวนเงิน และรายการทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้ของผู้บริจาคทุกราย ในกรณีที่เป็นการบริจาคผ่านทางสมาชิก ให้ระบุชื่อสมาชิกผู้รับการบริจาคด้วย

(๒) วัน เดือน ปี ที่รับบริจาค

(๓) ตำแหน่งหลักฐานการรับบริจาค

ในกรณีที่การบริจาคเป็นการให้ หรือให้ใช้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้ ให้คิดมูลค่าโดยคำนวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องถิ่นนั้น หรือค่าของสินค้านั้นก่อนจึงบันทึกลงในบัญชี และในกรณีที่ไมอาจคิดมูลค่าได้ ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นนั้นให้ชัดเจนเท่าที่จะกระทำได้

ข้อ ๗๙ หัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรคและสมาชิก ซึ่งได้รับการบริจาคต้องนำส่งเข้าบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตามข้อ ๗๘ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับการบริจาค

ข้อ ๘๐ บรรดาเงินที่พรรคได้รับการบริจาคมา ให้หัวหน้าพรรคและเหรัญญิกพรรค หรือผู้ที่หัวหน้าพรรคหรือเหรัญญิกพรรคมอบหมายนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชีในนามของพรรค

ข้อ ๘๑ ให้หัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค หรือบุคคลที่หัวหน้าพรรคมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในนามพรรคตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด

ข้อ ๘๒ การบริหารการเงินและการบัญชีของสาขาพรรค ให้นำความในหมวดนี้ไปใช้บังคับ โดยอนุโลม

ข้อ ๘๓ การเงินของพรรคให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเงินที่คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ กำหนด

หมวด ๓

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสมาชิกและบุคคล

ส่วนที่ ๑

การคัดเลือกสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ข้อ ๘๔ ให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง พิจารณาเสนอรายชื่อสมาชิกพรรค ที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือแบบสัดส่วน ต่อคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาส่งสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรค มติของคณะกรรมการ บริหารพรรคในการคัดเลือกบุคคลใดลงสมัครรับเลือกตั้งให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการบริหารพรรคอาจแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยความสะดวกขึ้นมาคณะหนึ่ง เพื่อให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดแผนยุทธศาสตร์และดำเนินการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ภายใต้อกรอบแห่งกฎหมาย

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อส่งลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด

ข้อ ๘๕ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการบริหารพรรคอาจเปลี่ยนแปลง หรือ คัดเลือกสมาชิกอื่นที่มีความเหมาะสมนอกเหนือไปจากที่คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของ พรรคเสนอชื่อลงสมัครก็ได้

ส่วนที่ ๒

การคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ข้อ ๘๖ การคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อาทิเช่น ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมการ และกรรมการสามัญของสภาผู้แทนราษฎร นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ที่ปรึกษา เลขาธิการรัฐมนตรี และข้าราชการการเมืองอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด

หมวด ๘

การตีความข้อบังคับและการเปลี่ยนแปลง

ข้อบังคับและนโยบายพรรค

ส่วนที่ ๑

การตีความข้อบังคับ

ข้อ ๘๗ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคมีอำนาจตีความและวินิจฉัยข้อบังคับพรรค

ข้อ ๘๘ ในกรณีที่สมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค กรรมการบริหารพรรคจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน เห็นว่ามติหรือข้อบังคับในเรื่องใดของพรรคจะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสิทธิร้องขอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาวินิจฉัย

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่ามติหรือข้อบังคับดังกล่าวขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้มติหรือข้อบังคับดังกล่าวเป็นอันยกเลิกไป

ส่วนที่ ๒

การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับและนโยบายของพรรค

ข้อ ๘๙ การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับและนโยบายของพรรคจะกระทำได้โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(๑) เสนอโดยมติของคณะกรรมการบริหารพรรค หรือมติของคณะกรรมการนโยบายพรรคการเมือง หรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนจากทุกภาค โดยต้องมีสมาชิกที่เสนอในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน

(๒) การเสนอโดยสมาชิกให้ทำเป็นหนังสือเสนอต่อหัวหน้าพรรค พร้อมด้วยข้อความและเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เมื่อหัวหน้าพรรคได้รับหนังสือแล้วให้รีบเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคทราบและเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาต่อไป

(๓) การออกเสียงลงคะแนนโดยที่ประชุมใหญ่ ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการเปลี่ยนแปลงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมวด ๕

การให้ความรู้ทางการเมือง แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป

ข้อ ๕๐ พรรคส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจัดให้มีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้

(๑) จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างองค์ความรู้และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างวิถีชุมชนประชาธิปไตย

(๒) จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา ร่วมกับเครือข่ายทางการศึกษา มหาวิทยาลัย สถานศึกษา เพื่อปลูกฝังให้ครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย รวมทั้งสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ บทบาทหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ

(๓) จัดกิจกรรมเผยแพร่ อบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรรู้ กฎหมายปกครอง กฎหมายสิ่งแวดล้อม สิทธิหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ

(๔) จัดนิทรรศการหรือกิจกรรมทางการเมืองเพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของพรรคการเมืองให้ประชาชนได้รับทราบ

(๕) จัดกิจกรรมเวทีอภิปรายเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับฟังข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือประเด็นสำคัญที่สังคมให้ความสนใจ

(๖) จัดทำวารสาร เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเว็บไซต์ของพรรค เพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมของพรรค ไปสู่สมาชิกพรรคและประชาชนได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง

(๗) จัดทำวารสารข่าวพรรครายเดือนหรือรายสามเดือนตามความเหมาะสม เพื่อเผยแพร่ผลงาน นโยบาย เจตนารมณ์ และกิจกรรมทางการเมืองของพรรคให้สมาชิกและประชาชนได้รับทราบ

(๘) จัดให้มีเวทีปราศรัยทางการเมืองเพื่อให้สมาชิกพรรคได้แสดงวิสัยทัศน์
แสดงผลงาน นโยบายพรรค ให้ประชาชนและสมาชิกพรรคได้รับทราบตามวิถีทางแห่งการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข้อ ๕๑ พรรคส่งเสริมให้มีการปลูกจิตสำนึกและธรรมรงค์ให้สมาชิกพรรคและประชาชน
ทั่วไป มีความตื่นตัวทางการเมือง เคารพศรัทธายึดมั่นต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และไม่เห็นชอบกับอำนาจเผด็จการทุกรูปแบบ

หมวด ๑๐

การเลิกหรือการรวมพรรค

ส่วนที่ ๑

การเลิกพรรคและสาขาพรรค

ข้อ ๕๒ พรรคยอมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

- (๑) ที่ประชุมใหญ่มีมติเป็นเอกฉันท์
- (๒) มีเหตุต้องเลิกตามกฎหมาย
- (๓) มีการควมรวมพรรคการเมือง

เมื่อพรรคเลิกตาม (๑) และ (๒) หรือหากมีการยุบพรรค ให้ทรัพย์สินตกเป็นของมูลนิธิหรือ
องค์กรสาธารณกุศลตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร

ข้อ ๕๓ การยุบเลิกสาขาพรรคให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค

ส่วนที่ ๒

การควมรวมพรรค

ข้อ ๕๔ การควมรวมพรรค ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ ๕๕ การควมรวมพรรค จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ และมีมติให้รวมพรรค
ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อธรรม

คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อธรรม จำนวนทั้งสิ้น ๕ คน คือ

๑. นายสุรสิทธิ์ นิมพาลี หัวหน้าพรรค
๒. พลเอก สำเนียง เสลาหอม รองหัวหน้าพรรค

๓. นายวันชัย จุฬานนท์	เลขานุการพรรค
๔. พันตำรวจเอก ไพศาล กษทรัพย์	รองเลขานุการพรรค
๕. นายพิชาวัชร เลิศสิริสกุลสุข	เหรัญญิกพรรค
๖. นายเจษฎา เอื้ออารีย์	นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๗. นายไพบูรณ์ โควิริยะเวช	โฆษกพรรค
๘. นายธีรพัฒน์ เจริญอุทิศศักดิ์	กรรมการบริหารพรรค
๙. นางสาวหทัยรัชนี เป้าบุตร	กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน	

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

อภิชาติ สุขัคคานนท์

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

นายทะเบียนพรรคการเมือง